

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV

- Họ và tên: NGUYỄN TIẾN NAM.
- Ngày, tháng, năm sinh: 26/10/1967.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.
- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Cảnh sát (hệ chính quy); Đại học đại cương Tiếng Anh, B2 Châu Âu.
- Học vị: Tiến sĩ Luật.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban bầu cử Quốc gia, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, cử tri nơi công tác, cư trú đã tin nhiệm lựa chọn, hiệp thương giới thiệu tôi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cơ cấu đại biểu Quốc hội của tỉnh Quảng Bình. Tôi xin báo cáo Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Những năm qua, tỉnh Quảng Bình nói chung, các địa phương trong tỉnh nói riêng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức gay gắt hơn dự báo, sự cố môi trường biển miền Trung và liên tiếp các trận lũ lụt, siêu bão lịch sử năm 2016, 2017, 2020; dịch tả lợn châu Phi, đại dịch Covid-19; cùng với hoạt động chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm... đã ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao, năng động, sáng tạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từng bước vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế ổn định và liên tục tăng trưởng qua hàng năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách đạt kết quả khá; cơ cấu lại các ngành kinh tế đạt kết quả bước đầu theo hướng chất lượng, hiệu quả; du lịch có bước phát triển nhanh đã khẳng định hướng đi đúng của tỉnh trong phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại hơn; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, thông thoáng; xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả quan trọng. Các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống Nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; đối ngoại được tăng cường, mở rộng.

Tuy nhiên, thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương trong tỉnh còn bộc lộ nhiều hạn chế, khó khăn, đặt ra thách thức lớn cho giai đoạn 2021 - 2026 và thời gian tới. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh

chóng, phức tạp, khó lường; thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 đã và đang tác động sâu sắc, ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển của tỉnh. Kinh tế phát triển chưa bền vững; tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác, phát huy hết hiệu quả (về diện tích, dân số, tài nguyên, khoáng sản, du lịch, văn hóa...). Riêng đối với 05 huyện, thị xã gồm: huyện Quảng Trạch, Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Ninh và thị xã Ba Đồn (các địa phương nơi tôi ứng cử), với diện tích chiếm hơn 53%, dân số chiếm 46% của tỉnh, song đóng góp thu ngân sách của tỉnh năm 2020 chỉ chiếm gần 20%. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá; trật tự, an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp... Những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới đối với sự phát triển của tỉnh, cũng như các địa phương trong tỉnh.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong giai đoạn 2021 - 2026, tỉnh Quảng Bình nói chung, cũng như 05 huyện, thị xã nói trên của tỉnh, phải tập trung đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, chủ trọng đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực nội tại để phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; coi trọng phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh; tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân; nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; giữ vững ổn định chính trị, xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới, vùng biển, đảo của Tổ quốc; chủ động hội nhập quốc tế; phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Tôi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cơ cấu đại biểu Quốc hội của tỉnh Quảng Bình, của lực lượng Công an nhân dân. Đây là niềm vinh dự, tự hào của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Quảng Bình cũng như đối với cá nhân tôi.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đặc biệt là sự giúp đỡ to lớn của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, bản thân tôi đã cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm ANTT, quyết liệt đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật làm chuyển biến tích cực tình hình ANTT trên địa bàn (*An ninh quốc gia được giữ vững, tham mưu giải quyết ổn định tình hình phục vụ triển khai thi công các dự án kinh tế động lực của tỉnh, các vụ việc khiếu kiện, tranh chấp phức tạp trong Nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh tôn giáo; tội phạm được kiềm chế, đã đánh mạnh, đánh trúng nhiều ổ, nhóm, đối tượng phạm tội hình sự, kinh tế, ma túy, cờ bạc, “tín dụng đen”, làm giảm rõ rệt tình trạng đốt pháo trái phép, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021...); tích cực hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh; tổ chức các hoạt động tình nghĩa, thiện nguyện trên địa bàn tỉnh. Lực lượng Công an Quảng Bình đã lập nhiều chiến công xuất sắc được Chính phủ,*

lãnh đạo Bộ Công an, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân khen thưởng, ghi nhận, đánh giá cao.

Đối chiếu với tiêu chuẩn quy định, bản thân tôi nhận thấy mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực, sức khỏe để tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tôi có những điều kiện thuận lợi nhất định nếu là đại biểu Quốc hội như: Với trình độ, kiến thức được đào tạo cơ bản, có hệ thống chuyên sâu, trải qua nhiều lĩnh vực công tác chuyên môn nghiệp vụ, đoàn thể, đã từng là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; tham gia giải quyết nhiều vụ việc, vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự; hiện nay, với trách nhiệm người đứng đầu Công an tỉnh Quảng Bình - cơ quan chuyên trách, nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, có hệ thống tổ chức, bộ máy chặt chẽ, vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở, tôi có nhiều điều kiện để nắm bắt tình hình, trực tiếp giải quyết hoặc tham mưu giải quyết những vấn đề nổi lên không chỉ riêng lĩnh vực an ninh, trật tự mà cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, tâm tư, nguyện vọng của người dân; cử tri có thể phản ánh trực tiếp các ý kiến, kiến nghị đến với tôi (hoặc với các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh) mà không phải qua trung gian hay chờ đến kỳ tiếp xúc cử tri.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi xin dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động của cá nhân như sau:

(1) Trước hết, đối với cử tri

- Luôn tôn trọng, gần gũi, liên hệ chặt chẽ với cử tri, nhất là cử tri nơi bầu cử ra mình để tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tiếp thu, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền với cử tri; phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương; đồng thời quan tâm theo dõi, giám sát, đôn đốc tiến độ giải quyết.

- Thông tin kịp thời kết quả các kỳ họp; vận động và cùng với Nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội.

- Chịu sự giám sát của cử tri; báo cáo trước cử tri về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình.

(2) Đối với tỉnh Quảng Bình

Tôi sẽ tích cực nghiên cứu, sâu sát, nắm bắt tình hình thực tế của địa phương, trên cơ sở đó tham mưu, kiến nghị, đề xuất giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc, nổi lên mà cử tri quan tâm hiện nay, cụ thể:

- Tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Cùng với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đề ra các chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho Nhân dân. Đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất, kinh doanh trước tác động phức tạp, kéo dài

của dịch bệnh Covid-19. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, thúc đẩy xúc tiến đầu tư, phát triển các ngành nghề kinh tế có tiềm năng, lợi thế của tỉnh (du lịch, thủy sản, năng lượng tái tạo, chế biến các sản phẩm từ gỗ rừng trồng, kinh tế biển...); kiểm soát, bình ổn giá cả thị trường. Quan tâm đầu tư cho giáo dục, y tế, việc làm, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

- Chỉ đạo Công an tỉnh triển khai quyết liệt các mặt công tác giữ vững an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để phức tạp, bị động, bất ngờ; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên tinh thần thượng tôn pháp luật, lấy việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân là xuyên suốt và trên hết. Tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, người dân sản xuất kinh doanh, sinh sống trên địa bàn tỉnh. Tập trung nhân lực, phương tiện phục vụ Nhân dân trong cấp Cứu cấp công dân gắn chip điện tử, hộ chiếu, đăng ký phương tiện giao thông, giấy chứng nhận ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn phòng, chống cháy, nổ...

- Thường xuyên theo dõi, phối hợp giải quyết kịp thời, thỏa đáng đơn thư khiếu nại, tố cáo, tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn. Chỉ đạo lực lượng Công an tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; tham mưu giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân; tạo môi trường xã hội lành mạnh, cuộc sống yên bình cho Nhân dân.

- Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung, lực lượng Công an nói riêng từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, coi trọng người có trình độ, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đấu tranh xử lý nghiêm minh mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà cho dân, xây dựng hình ảnh người Công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

- Cùng với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tạo dựng các mối quan hệ với các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước, làm cầu nối trung gian giúp tỉnh, tạo điều kiện cho tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh cũng như quảng bá hình ảnh của Quảng Bình trong cả nước và trên thế giới.

(3) Đối với Quốc hội

- Chấp hành nghiêm túc quy định Luật Tổ chức Quốc hội, Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các văn bản pháp quy liên quan.

- Dành thời gian tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình.

- Tích cực tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các Nghị quyết của Quốc hội, các văn bản dưới luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

- Thực hiện tốt quyền phát biểu chất vấn, tranh luận tại các diễn đàn, nghị trường của Quốc hội theo quy định.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, bản thân tôi xác định phải luôn tự trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống; không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt; xây dựng chương trình công tác thật sự khoa học, cụ thể; nguyện đem hết tâm huyết, trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội trước cử tri và Nhân dân.

Trên đây là Chương trình hành động cá nhân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Kính mong cử tri ủng hộ, giúp đỡ tôi trong quá trình công tác, cũng như tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV.